

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน แต่ละคำพูดของคุณควรอ่อนหวานอย่างมากและซึ้งหนึ่ง เช่นที่พ่อขจัดความทุกข์และ
ประทานความสุข ลูกต้องให้ความสุขแก่ทุกคนเช่นพ่อ
- คำถาม:** ในลักษณะใดที่คุณควรให้ความรู้แก่เพื่อนและญาติพี่น้องของคุณ?
- คำตอบ:** ลูกควรพูดกับเพื่อนและญาติพี่น้อง ฯลฯ ของลูกด้วยความรักพร้อมรอยยิ้มและความถ่อมตนอย่างมาก
อธิบายแก่พวกเขาว่านี่คือสงครามมหากาฬตะเดียวกัน พ่อได้มาสร้างไฟบุษายัญของความรู้อันรุ่งโรจน์ ท่าน
พูดว่า: พ่อบอกสัจจะแก่ลูก ลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลามากหลายชาติเกิด เป็นเวลานี้เท่านั้นที่
ความรู้เริ่มต้นขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีโอกาส จงพูดกับพวกเขาอย่างมีศิลปะวิธีอย่างมาก จงเฝ้าแต่ก้าวหน้า
ไปด้วยความรักอย่างมากต่อผู้ที่อยู่ในครอบครัวของคุณ อย่าได้เป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร
- เพลง:** ในที่สุดวันที่เราได้รอคอยก็มาถึง...

โอม ชานติ เมื่อมีการเล่นเพลงใดๆ เหล่านี้ ลูกๆ ควรค้นหาความหมายของเพลงเหล่านั้นภายในตัวลูกเอง ลูกสามารถสกัด
ความหมายของเพลงนั้นได้ภายในหนึ่งวินาที มีนาฬิกาที่ไม่มีขีดจำกัดของละคร ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาผู้คน
ร้องหา เป็นเพียงเมื่อมีคดีในศาลที่ผู้คนถามว่า: การฟังความเพื่อพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นเมื่อใด? พวกเขาจะถูกเรียกเพื่อที่
คดีของเราจะสามารถชำระสะสางเมื่อใด? ดังนั้นลูกๆ มีคดีด้วยเช่นกัน คดีอะไร? ราวนี้ได้ทำให้ลูกมีความทุกข์อย่างมาก
คดีของคุณกำลังถูกนำขึ้นพิจารณาในศาลสูง ผู้คนยังคงร้องเรียกอย่างต่อเนื่องว่า: บาบาโปรดมาและปลดปล่อยพวกเรา
จากความทุกข์เกิด การพิจารณาคดีของคุณจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันหนึ่ง พ่อได้ฟังลูกและพ่อมาตามละครในเวลาที่คุณ
ต้อง ไม่สามารถมีความแตกต่างได้แม้แต่หนึ่งวินาที นาฬิกาที่ไม่มีขีดจำกัดทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ นาฬิกาที่คุณมีไม่ได้
ทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ การทำงานแต่ละอย่างของยักษ์นี้ต้องกระทำอย่างถูกต้องแม่นยำมาก แม้แต่นาฬิกาจะต้องมีค
ความถูกต้องแม่นยำอย่างมาก พ่อมีความถูกต้องแม่นยำอย่างมาก การฟังจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเช่นกัน ท่านมา
ในเวลาที่คุณต้องของการบรรจบพบกันของทุกวงจร ดังนั้นเวลานี้บาบาได้ยินลูกๆ แล้วและดังนั้นบาบาจึงมา เวลานี้บาบา
กำลังอธิบายแก่ทุกคน ก่อนหน้านั้นลูกไม่เข้าใจว่าใครทำให้ลูกมีความทุกข์ เวลานี้พ่อได้อธิบายแล้วว่าอาณาจักรของราวัน
เริ่มขึ้นด้วยยุคทองแดง เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าบาบาอยู่ในกลางคืนที่ไม่มีขีดจำกัดในการบรรจบพบกันของทุกวงจร เป็นชีพบาบา
ผู้ที่มาในกลางคืนที่ไม่มีขีดจำกัด นี้ไม่ใช่เรื่องของศรัทธา พ่ พระอาทิตย์แห่งความรู้มา เมื่อลูกๆ กำลังนอนหลับอยู่ใน
ความมืดของความไม่รู้ เพื่อที่จะพาลูกเข้าไปสู่กลางวัน ท่านพูดว่า: จดจำฉันเพราะลูกต้องเปลี่ยนจากไม่บริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์
เพียงพ่อเท่านั้นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพียงเมื่อท่านมาท่านจึงสามารถได้ยินลูก การได้ยินเสียงของลูกเกิดขึ้นในเวลา
พ่อพูด: ฉันได้มาเพื่อชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ พ่อแสดงวิธีการที่ง่ายตายมากให้กับลูกที่จะกลับมารับรู้ ทุกวันนี้มี
พลังของวิทยาศาสตร์อย่างมาก ลูกระเบิดอะตอม(Atomic bombs) ฯลฯ จะทำให้เกิดเสียงดังอย่างมาก ลูกๆ ได้รับชัยชนะ
เหนือวิทยาศาสตร์(Science) ด้วยพลังของความเงียบสงบ(Silence) ความเงียบสงบถูกเรียกว่าโยคะด้วยเช่นกัน ลูกดวง
วิญญาณเคยจดจำพ่อของคุณและกล่าวว่า: บาบามาเมื่อท่านมาเราสามารถไปและอาศัยอยู่ในดินแดนของความเงียบสงบของ
เรา ดังนั้นลูกๆ ได้รับชัยชนะเหนือวิทยาศาสตร์ด้วยพลังโยคะของคุณ นั่นคือด้วยพลังของความเงียบสงบ(Power of
silence) ของลูก ลูกกำลังได้รับพลังของความเงียบสงบ การทำลายล้างจะเกิดขึ้นด้วยพลังทางวิทยาศาสตร์ ลูกๆ ได้รับชัย
ชนะด้วยความเงียบสงบ ผู้ที่มีพลังทางวัตถุเหล่านั้นไม่สามารถได้รับชัยชนะเหนือโลก จงเขียนประเด็นเหล่านี้ไว้ที่
นิตรรศการของคุณ งานรับใช้มากมายสามารถเกิดขึ้นในเดลี เพราะว่าเดลีเป็นเมืองหลวง เมืองหลวงของคุณจะเป็นเดลี
ด้วยเช่นกัน เดลีถูกเรียกว่าปารีสถาน(ดินแดนแห่งเทวดานางฟ้า) ไม่มีป้อมปราการของพันดาสใดๆ ผู้คนสร้างป้อม
ปราการเพื่อปกป้องพวกเขาจากการจู่โจมของศัตรู ลูกไม่จำเป็นต้องมีป้อมปราการใดๆ ลูกรู้ว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักร
ของคุณเองด้วยพลังความเงียบสงบ ผู้คนเหล่านั้นมีความเงียบที่เป็นของปลอม(artificial silence) ในขณะที่ของลูกคือ
ความเงียบสงบที่แท้จริง(real silence) มีคำกล่าวว่า: พลังของความรู้และพลังของความเงียบสงบ ความรู้หมายถึงการ
ศึกษา ลูกได้รับพลังด้วยการศึกษานี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงมีพลังอย่างมาก สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสิ่งทางร่างกายที่
สร้างความทุกข์แก่ลูก เรื่องราวของคุณทั้งหมดเป็นทางจิตวิญญาณ คำพูดอะไรก็ตามที่ออกจากปากของคุณจะต้องเป็นซึ
นึ่งและอ่อนหวานมากจนกระทั่งผู้ที่ฟังลูกกลับมามีความสุข พ่อคือผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ลูกๆ ต้อง
ให้ความสุขแก่ทุกคนเช่นเดียวกัน ลูกไม่ควรทำให้ครอบครัวใหญ่ของคุณมีความทุกข์เช่นกัน ลูกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทุก

คนอย่างมีระเบียบวินัย มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อาวุโสของลูกด้วยความรักอย่างมาก คำพูดชิ้นหนึ่งที่แสนหวานเช่นนี้ควรออกมาจากปากของลูกที่ใครก็ตามได้ยินจะกลับมามีความสุข จงบอกพวกเขาว่า: ซิพบาบาพูดว่า: มานมานะบาฟ ฉันคือผู้สูงสุด โดยการจดจำฉันบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ลูกต้องพูดกับพวกเขาด้วยความรักอย่างมาก ถ้ามีพี่ชายผู้สูงวัยอยู่ จงบอกเขาว่า: ดาด้าจี ซิพบาบาพูดว่า: จดจำฉัน ซิพบาบาผู้ถูกเรียกว่ารูตราได้สร้างไฟบุษายัญของความรู้นี้ขึ้นมา ลูกจะไม่เคยได้ยินว่าศรีภรรยาได้สร้างไฟบุษายัญของความรู้อยู่ ผู้คนเพียงแค่ว่าพูดถึงไฟบุษายัญของความรู้อันรูตรา รูตราซิพบาบาได้สร้างไฟบุษายัญของความรู้นี้ ท่านกำลังสอนความรู้และโยคะนี้แก่ลูกเพื่อทำให้ลูกประกาศสิทธิในอาณาจักร พ่อก็พูดด้วยเช่นกันว่า: พระเจ้าพูด เฝ้าแต่จดจำฉันเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอเพราะขณะนี้มันเป็นช่วงขณะสุดท้ายสำหรับทุกคน เป็นสภาพของการปลดเกษียณของทุกคน ทุกคนต้องกลับบ้าน เมื่อบางคนกำลังจะตายเขาได้รับการบอกให้จดจำพระเจ้า พระเจ้าตัวท่านเองมาที่นี่และพูดว่า: ความตายกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่มีใครสามารถได้รับการปกป้องจากความตายนั้น พ่อมาในเวลาสุดท้ายของวงจรและพูดว่า ลูกๆ จดจำฉันและบาปของลูกจะถูกเผาไป สิ่งนี้ลูกเรียกว่าไฟของการจดจำระลึกถึง พ่อรับประกันว่าบาปของลูกจะถูกเผาไปในการจดจำระลึกถึงนี้ ไม่มีวิธีอื่นใดสำหรับบาปของลูกที่จะได้รับการปลดปล่อยและสำหรับลูกที่จะกลับมามีชีวิต เนื่องจากภาวะของบาปบนศีรษะของลูก และเพราะว่าอัลลอยด์ได้ปะปนเข้าไปในลูก เวลานี้จึงเหลือทองเพียง 9 กระรัตเท่านั้น เมื่อเป็นเพียงทอง 9 กระรัต นั่นก็ลูกเรียกว่าทองไม่แท้ ทองนั้นจะสามารถกลับมา 24 กระรัตได้อีกครั้งได้อย่างไร? ลูกดวงวิญญาณสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์จะได้รับเครื่องประดับที่บริสุทธิ์ ลูกต้องพูดกับเพื่อนและญาติๆ ของลูกด้วยความรัก ด้วยรอยยิ้มและความถ่อมตนอย่างมาก จงอธิบายแก่พวกเขาว่านี่คือสงครามมหากาฬระดับโลกนี้ เรียกว่าไฟบุษายัญของความรู้อันรูตรา เวลานี้เรากำลังรับความรู้ของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกนี้จากพ่อ ลูกไม่สามารถรับความรู้นี้จากที่ใดอื่น พ่อกำลังบอกสิ่งแก่ลูก ลูกทำความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลามากหลายชาติเกิด ขณะนี้เป็นเวลาสำหรับความรู้อันรูตราที่จะเริ่มขึ้นนี้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นกลางคืนและความรู้นี้เป็นกลางวัน ในยุคทองไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาเลย ลูกควรพูดกับพวกเขาอย่างมีศิลปะวิธีเมื่อไรก็ตามที่ลูกมีโอกาส ก่อนที่ลูกจะยิงลูกธนูได้ลูกต้องพิจารณาเวลาและสถานการณ์ด้วย ลูกจำเป็นต้องมียุทธวิธีอย่างมากเพื่อที่จะให้ความรู้นี้ พ่อให้วิธีการที่หลากหลายแก่ทุกคน ความบริสุทธิ์นั้นดีมาก ลักษณะและนารายณ์มีค่าควรแก่การกราบไหว้ ทั้งสองบริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การกราบไหว้ และแล้วพวกเขาได้กลับมาไม่บริสุทธิ์และเป็นผู้กราบไหว้บูชาดูเหมือนจะไม่ถูกต้องที่ผู้บริสุทธิ์จะกราบไหว้บูชาผู้ไม่บริสุทธิ์ บางคนแม้กระทั่งวิ่งหนีไปจากผู้ไม่บริสุทธิ์ วัลลาจารย์(กลุ่มของผู้เลื่อมใสศรัทธาภรรยา)ไม่ยอมให้ผู้ใดแตะต้องเท้าของเขา พวกเขาเชื่อว่ามนุษย์นั้นสกปรก ในวัดต่างๆ มีเพียงพราหมณ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้แตะต้องรูปปั้นเทพ มนุษย์ที่เป็นศูทรถูกห้ามไม่ให้แตะต้องรูปปั้นเทพเหล่านั้น เพียงพราหมณ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อาบน้ำรูปปั้นเทพฯลฯ ไม่มีใครอื่นได้รับอนุญาตให้ไปที่นั่น มีความแตกต่างอย่างมาก! พราหมณ์เหล่านั้นเกิดผ่านครภในขณะที่ยังเป็นเด็กที่ลูกคือบราห์มินที่แท้จริงซึ่งเกิดจากปากของบราห์มา ลูกสามารถอธิบายได้อย่างดีแก่บราห์มินเหล่านั้นว่ามีบราห์มิน 2 ประเภท ประเภทหนึ่งนั้นคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา และอีกประเภทหนึ่งนั้นคือสิ่งสร้างที่เกิดผ่านครภ บราห์มินผู้เป็นสิ่งสร้างที่เกิดทางปากของบราห์มาอยู่บนจุดยอดสุด เมื่อไฟบุษายัญถูกสร้างขึ้นพราหมณ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลไฟบุษายัญนั้น นี่เป็นไฟบุษายัญของความรู้นี้ ลูกบราห์มินได้รับความรู้นี้และแล้วลูกกลายเป็นเทพ วรรณะที่แตกต่างกันถูกอธิบายให้กับลูก ลูกๆผู้มีค่าควรแก่การทำงานรับใช้มีความสนใจในการทำงานรับใช้เสมอ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีนทรศการบางแห่ง พวกเขาจะวิ่งมาที่นั่นทันที พวกเขาารู้สึกว่าพวกเขาต้องไปและอธิบายประเด็นความรู้เหล่านี้ ปวงประชาถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่นทรศการ ผู้คนมากมายมาด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้นจำเป็นต้องมีผู้ที่ฉลาดที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ถ้าบางคนไม่ได้อธิบายอย่างเต็มที่ผู้คนก็จะพูดว่า: “นี่คือความรู้ทั้งหมดที่บราห์มา กุมาริ มีหรือ?” ดังนั้น จึงทำให้งานรับใช้เสียไป(disservice) เหตุนี้เองลูกจำเป็นต้องมีบุคคลที่ตื่นตัวเพื่อจับตามองผู้นำกลุ่มขณะที่พวกเขาอธิบาย ถ้าบุคคลสำคัญมา ผู้ที่สามารถอธิบายได้ดีควรพูดกับพวกเขา ควรเอาผู้ที่ไม่สามารถอธิบายอย่างชัดเจนออกไป ควรมีบางคนผู้ที่สามารถให้คำแนะนำอย่างดีมาก ลูกต้องเช็กมหาตมะด้วยเช่นกัน เพียงแค่บอกพวกเขาว่านี่คือสิ่งที่บาบาพูด: ฉันคือพระเจ้าผู้ที่สูงที่สุด ฉันเป็นพ่อ ผู้สร้าง ทุกคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสร้าง คุณได้รับมรดกจากพ่อ มรดกที่พี่น้องจะให้แก่พี่น้องคืออะไร? ไม่มีผู้ใดอื่นสามารถให้มรดกของดินแดนแห่งความสุขแก่ลูกได้ เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถให้มรดกนั้นแก่ลูก เพียงพ่อผู้เดียวเป็นผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ลูกต้องจดจำท่าน พ่อท่านเองมาและสร้างยุคทอง ท่านสร้างสวรรค์ผ่านร่างของบราห์มา ผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวา(ชีพเจนต์) แต่ท่านได้ทำอะไร? ทุกคนได้ลิ้มทั้งหมดนั้น ซิพบาบาและสอนราชาโยคะแก่ลูกและให้มรดกแก่ลูก บารัตถูกทำให้เป็นสวรรค์เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ไม่สามารถเป็นเรื่องของแสนปี มีวันและเวลาทั้งหมดอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ว่าวันเวลานั้นผิด โลกใหม่และโลกเก่าจะต้องเป็นคนละครั้ง ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าช่วงเวลาของยุคทองเป็นแสนปี ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะไม่สามารถคำนวณสิ่งใดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แท้จริงมีสี่ส่วนเท่ากัน

ของสวัสดิกะ แต่ละยุคเป็นเวลา 1250 ปี สามารถคิดคำนวณได้ ผู้คนเหล่านั้นไม่รู้การคิดคำนวณเหล่านั้นใดๆ เหตุนี้เอง พวกเขาจึงถูกกล่าวว่ามีค่าเพียงเปลือกหอย เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกมีค่าเช่นเพชร ทุกคนไม่บริสุทธิ์ซึ่งด้วยเหตุนี้พวกเขา จึงจดจำพระเจ้า พระเจ้ามาและทำให้ลูกสวยงามด้วยความรู้นี้ ท่านตกแต่งลูกๆ ด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้นี้ ดูซิว่าลูกได้ กลายเป็นอะไร! อะไรคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก? ลูกได้ลืมแล้วว่าบารัตเคยมีราชาภิเษกอย่างไร? มุสลิมรูด ปล้นเพชรฯลฯ ไปมากมายจากวัดโสมนาลและใช้เพชรทั้งหมดในสุหร่าฯลฯ ของพวกเขา ไม่มีใครสามารถประมาณค่าแก่ เพชรเหล่านั้นได้ในเวลานี้ เคยมีเพชรพลอยขนาดใหญ่มากมายในมงกุฎที่ราชาสวมใส่ บางที่มีเพชรพลอยมีค่าเป็นแสน และที่อื่นมีเพชรพลอยห้าแสน ทุกวันนี้มีของปลอมมากมาย ความสุขที่ไม่แท้จริงของโลกนี้มีค่าเพียงไม่กี่สตางค์เท่านั้น ทุกสิ่งอื่นเป็นความทุกข์ ดังนั้นชานยาสีฟันพูดว่าความสุขเป็นเหมือนมูลก เหตุนี้เองพวกเขาจึงจากบ้านและธุรกิจของเขา ไป อยากรู้ก็ตาม เวลานี้แม้กระทั่งพวกเขาก็กลับมาตาไม่ประสานอย่างสมบูรณ์ เวลานี้พวกเขากลับเข้าสู่เมือง แต่พวกเขา จะไปพำนักกับใคร? ไม่มีราชาหรือราชินีเลย ไม่มีใครฟังเขา พวกเขาจะพูดว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นของตนเอง ที่พวกเขาสามารถทำได้ก็ตามที่พวกเขาต้องการ ที่โลกนี้ถูกสร้างขึ้นผ่านความคิด เวลานี้พ่อทำให้ลูกทำความเพียรพยายามใน วิธีที่แฝงตน ลูกมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก ศาสนาอื่นทั้งหมดขยายตัวออกไปในเวลาสุดท้าย และแล้วมี สงครามและความขัดแย้งอย่างมากมาย ลูกอยู่ในความสุขเป็นเวลาสามในสี่ของแต่ละวงจร เหตุนี้เองพ่อพูดว่าศาสนาเทพ ของลูกให้ความสุขแก่ลูกอย่างมาก พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ไม่มีผู้นำศาสนาอื่นใดก่อตั้งอาณาจักร พวกเขาไม่ ได้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้ใด พวกเขาเพียงแค่มาก่อตั้งศาสนาของพวกเขาเอง เมื่อแม้กระทั่งพวกเขา กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในตอนสุดท้าย พ่อต้องมาเพื่อทำให้พวกเขาสะอาดประสานอย่างสมบูรณ์ ผู้คนนับพันมา ที่นี้แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด ลูกบางคนเขียนถึงบาปพูดว่าคนนั้นคนนี้ได้เข้าใจทุกสิ่งอย่างดีและเขาดีมาก บาบพูดว่า: เขาไม่ได้เข้าใจสิ่งใด ถ้าเขาได้เข้าใจว่าบาปได้มาแล้วกำลังทำให้เราไปเป็นนายของโลก เขาก็จะกลับมาซาบซึ้งและ ซื่อสัตย์ทันทีและวิ่งมาที่นี่ อยากรู้ก็ตามลูกต้องมีจดหมายแนะนำตัวจากครูของลูกเมื่อลูกมาพบพ่อด้วยเช่นกัน เมื่อลูกรู้จัก พ่อ ลูกไม่สามารถรอช้าในการมาพบกับท่าน ลูกจะมีความซาบซึ้งที่ใหญ่หลวง ผู้ที่มีความซาบซึ้งเช่นนี้จะมีสุขอย่างมาก อยู่ภายในพวกเขา สติปัญญาของพวกเขาจะไม่เร่ร่อนไปสู่เพื่อนและญาติพี่น้อง อยากรู้ก็ตามสติปัญญาของลูก มากมายยังคงเร่ร่อนไปทั่ว ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงอยู่อย่างบริสุทธิ์เช่นดอกบัวและอยู่ในการจดจำ ระลึกถึงพ่อ สิ่งนี้ง่ายดายมาก จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นที่ลูกลาหยุดจากงาน เช่น เดียวกัน ลูกก็ลาหยุดจากงานของลูกสองสามวันและนั่งอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งจดจำระลึกถึง เพื่อที่จะนั่งอยู่ในการ จดจำระลึกถึงลูกควรคิดซ้ำซ้ำว่า: ฉันจะถืออดในการจดจำระลึกถึงพ่อ และแล้วลูกจะสะสมอย่างมาก บาปของลูกทั้งหมด จะได้รับการปลดเปลื้องด้วยเช่นกัน ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ไม่มีใครสามารถคงอยู่ ในการจดจำระลึกถึงตลอดทั้งวันได้ มายาสร้างอุปสรรคอย่างแน่นอน แม้กระนั้น เป็นด้วยการทำความเพียรพยายามนี้ที่ ลูกได้รับชัยชนะ จงคิดว่า: วันนี้ ฉันจะนั่งในสวนตลอดทั้งวันและเพียงแค่ว่าจดจำระลึกถึงพ่อ แม้ขณะที่รับประทาน ฉันจะ เพียงนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึง สิ่งนี้ใช้ความเพียรพยายาม เราต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ลูกต้องทำความเพียร พยายามและชี้หนทางแก่ผู้อื่น เข็มเครื่องหมายนี้ดีมาก ถ้าลูกพูดในหมู่ของลูกเองในถนนหนทาง ผู้คนมากมายจะเข้ามา ร่วมและฟังลูก พ่อพูดว่า: จดจำนั้น! เมื่อพวกเขาได้รับสาสน์นี้ ลูกก็เป็นอิสระจากความรับผิดชอบ อัจจะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดิตอน เข้าจากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ลาหยุดจากงานฯลฯ ของลูกและให้การสาบานที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึง เพื่อที่จะได้รับชัยชนะเหนือมายา จงทำความเพียรพยายามที่จะมีการจดจำระลึกถึง
2. จงรับใช้เพื่อนและญาติพี่น้องของลูกด้วยความรัก ด้วยรอยยิ้มและความถ่อมตนอย่างมาก แต่อย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อนไปหาพวกเขา จงให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนด้วยความรักอย่างมาก

พร: ขอให้ลูกกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิต และให้นิมิตของรูปเทวดานางฟ้าของลูกขณะที่ลูกเดินเห็นและเคลื่อนไหวไปรอบๆ
ในตอนแรกเมื่อบราห์มาเดินเห็นและเคลื่อนไหวไปรอบๆ ท่านจะหายไปและศรีภรรยาจะปรากฏออกมา

ภาพนิมิตที่เห็นนี้ทำให้พวกเขาละทิ้งทุกสิ่ง ดังนั้นเวลานี้จงทำให้งานรับใช้เกิดขึ้นด้วยนิมิตเช่นนั้น เมื่อพวกเขาได้มาซึ่งบางสิ่งจากการมองเห็นภาพนิมิต และแล้วพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ได้กลายเป็นเช่นนั้น และเหตุนี้เองเวลานี้ลูกต้องให้นิมิตของการเดินเหินและการเคลื่อนไหวไปมาของลูกในรูปเทวดานางฟ้า มีผู้คนมากมายที่ให้คำบรรยาย(bhasan) แต่ลูกต้องกลายเป็นผู้ที่ให้ประสบการณ์(bhaasna) ผู้คนจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ที่เป็นของพระเจ้า

คติพจน์: ฝ่าฝืนแต่สัมผัสกับความสุขทางจิตวิญญาณอย่างสม่ำเสมอและลูกจะไม่เคยสับสน

***** โอม ขานติ *****

ด้วยจิตใจที่เต็มไปพลังของลูก จงทำงานรับใช้ของการให้สะกาศ

เวลานี้ ขอให้ความปรารถนาดีในหัวใจของคุณไปถึงดวงวิญญาณทั้งหมด เปิดเผยพลังแห่งความเจียบ ลูกบราห์มินแต่ละคนมีพลังแห่งความเจียบ เพียงแค่ปล่อยให้พลังนี้ปรากฏขึ้นในจิตใจของคุณและร่างกายของคุณ ปล่อยให้ความคิดในจิตใจของคุณกลับมาจดจ่อในหนึ่งวินาทีเดียว และกระแสคลื่นของพลังแห่งความเจียบจะแพร่กระจายไปในบรรยากาศโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง